

อาชีพรับจ้าง/คนงานด้านการเกษตร ป่าไม้และประมง

การจัดประเภทอาชีพสำหรับผู้ประกอบอาชีพ “รับจ้าง/คนงานด้านการเกษตร ประมง ป่าไม้” สามารถพิจารณาได้ดังนี้

- คนรับจ้างหรือคนงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ประมง ป่าไม้ แม้ว่าจะเข้ามาทำงานในฐานะคนรับจ้างหรือคนงาน แต่เป็นคนงานที่มีฝีมือในการทำการเกษตร ประมง ป่าไม้ คือมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น ถ้าทำงานในสวนผลไม้ ต้องทำหน้าที่ทั้งการปลูก ดูแลให้น้ำ กำหนดเวลาและปริมาณใส่ปุ๋ย ดูแลการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเหมือนกับเกษตรกร ให้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ 6 (ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง) หรือคนรับจ้างรีดนมโค ที่ทำหน้าที่รีดนมโคเพียงอย่างเดียว แต่เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมีทักษะในการรีดนม ให้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ 6

- คนรับจ้างหรือคนงานไม่มีฝีมือด้านการเกษตร ประมง ป่าไม้ โดยผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยงานต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้ฝีมือหรือทักษะเท่ากับเกษตรกร กล่าวคือปฏิบัติงานง่ายๆ ที่ใช้แรงกายเป็นหลักตามคำสั่งของหัวหน้า เกษตรกร หรือคนงานมีฝีมือ เช่น ขนย้ายต้นกล้าไปปลูกตามที่กำหนด รดน้ำหรือพรวนดินตามที่ได้รับมอบหมาย ลอกเลนในบ่อกุ้งตามที่ได้รับคำสั่ง นำปุ๋ยไปใส่ให้กับต้นไม้ตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้เป็นคนงานที่ไม่มีฝีมือ ให้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 92 (คนงานด้านการเกษตร ประมง และป่าไม้)

ตัวอย่างเช่น

ครอบครัวนายสมชายได้รับจ้างปลูกดอกกล้วยไม้อยู่ที่สวนกล้วยไม้อารีย์ โดยนายสมชายทำหน้าที่ย้ายต้นกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลงปลูกในภาชนะ เมื่อโตก็ย้ายมาปลูกในกระเช้า ดูแลจนกระทั่งตัดดอกได้ ส่วนนางสมใจ ภรรยา เป็นคนงานช่วยเตรียมเครื่องปลูกกล้วยไม้ (เช่น ถ่าน กาบมะพร้าว ทราย เป็นต้น) ให้น้ำ ให้ปุ๋ยตามที่นายสมชายบอก และตัดดอกกล้วยไม้ และมีนายสโชค ลูกชายเป็นคนงานคัดดอกและมัดข้อเข้าด้วยกัน รวมทั้งช่วยขนดอกกล้วยไม้ขึ้นรถบรรทุกอีกด้วย

การจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในกรณีนี้ เนื่องจากครอบครัวนายสมชายรับจ้างปลูกดอกกล้วยไม้อยู่ที่สวนกล้วยไม้อารีย์เพียงคนเดียว ไม่ได้ไปรับจ้างให้กับที่อื่น จึงให้จัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ที่กิจกรรม 01193 “การปลูกกล้วยไม้”

การจัดประเภทอาชีพ นายสมชาย ให้จัดไว้ที่รหัสอาชีพ 6113 “ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชสวนไม้ดอกไม้ประดับ และพืชในเรือนเพาะชำ” เนื่องจากเป็น “คนงานที่มีฝีมือ” ทำหน้าที่ปลูกกล้วยไม้ และดูแลจนกระทั่งตัดดอกได้

การจัดประเภทอาชีพ นางสมใจ ให้จัดไว้ที่รหัสอาชีพ 9214 “คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ” เนื่องจากทำหน้าที่ “ช่วยในการปลูกกล้วยไม้เป็นหลัก” โดยทำหน้าที่ช่วยเตรียมเครื่องปลูกกล้วยไม้ (เช่น ถ่าน กาบมะพร้าว ทราย เป็นต้น) ให้น้ำ ให้ปุ๋ยตามที่นายสมชายบอก และตัดดอก

การจัดประเภทอาชีพ นายสโชค ให้จัดไว้ที่รหัสอาชีพ 9214 “คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ” เนื่องจาก “ช่วยงานในกระบวนการหนึ่งของการปลูกกล้วยไม้เป็นหลัก” คือทำหน้าที่คัดดอกและมัดข้อ ถือเป็นคนงานไม่มีฝีมือในการปลูกกล้วยไม้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการปลูก เลยก็ตาม (เช่น

เพาะกล้า ปลูก เป็นต้น) และถึงแม้นายสโภคจะช่วยขนดอกกล้วยไม้ขึ้นรถ แต่งานขนดอกกล้วยไม้เป็นส่วนหนึ่งของงานหลักคือช่วยงานการปลูกอยู่นั่นเอง

ในสวนดังกล่าวนอกจากครอบครัวนายสมชายแล้ว ยังมีครอบครัวของนายชมด้วย นายชมเป็นคนขับรถกระบะนำดอกกล้วยไม้ไปส่งให้กับลูกค้า และมีนายชูป ลูกชายช่วยขนกล้วยไม้ขึ้น-ลงรถ นายชม ให้จัดไว้ที่รหัสอาชีพ 8322 “ผู้ขับรถยนต์ รถแท็กซี่ และรถตู้” เนื่องจากทำหน้าที่เป็น “คนขับรถส่งดอกกล้วยไม้” ส่วนนายชูป ให้จัดไว้ที่รหัสอาชีพ 9333 “คนงานขนถ่ายสินค้า” เนื่องจากทำหน้าที่ขนกล้วยไม้ขึ้นลงรถ

ชื่อ	การบันทึกกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ	รหัส	การบันทึกอาชีพ	รหัส
นายสมชาย	ปลูกดอกกล้วยไม้	01193	คนงานปลูกกล้วยไม้มีฝีมือ/เกษตรกรปลูกกล้วยไม้	6113
นางสมใจ	ปลูกดอกกล้วยไม้	01193	คนงานปลูกกล้วยไม้ไม่มีฝีมือ	9214
นายสโภค	ปลูกดอกกล้วยไม้	01193	คนงานคัดดอกและมัดช่อดอกกล้วยไม้	9214
นายชม	ปลูกดอกกล้วยไม้	01193	คนขับรถส่งดอกกล้วยไม้	8322
นายชูป	ปลูกดอกกล้วยไม้	01193	คนงานขนถ่ายดอกกล้วยไม้	9333